



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรลดปล่อยคาร์บอน	ข่าวสด (กรอบข่าย)
2. เฮ! ได้ค่าปลูกข้าวไร่ละพันบ.	เดลินิวส์
3. 'ไซยา'แนะ'เกษตรยุคดิจิทัล' รบ.หนุนการตลาด-นวัตกรรม	มติชน
4. 'ไซยา'หนุนเทคโนโลยีเพิ่มจีดีพี	ข่าวสด
5. ภาพข่าว: อนาคตเกษตร	ข่าวสด
6. ชาวนาเฮ! รัฐแจกเงินไร่ละพัน	ไทยรัฐ
7. ปลดล็อกประมง สะสางปัญหาดังเก	มติชน
8. สก๊อปหน้า 1: ปี67ฝุ่นPM2.5รุนแรง เอลนีโญโจมตีปัญหา	ไทยรัฐ
9. นบข.ไฟเขียวช่วยชาวนาไร่ละ1พัน	ข่าวสด
10. แจก 1 หมื่น 50 ล.คน เริ่มพค.67 ออกบอนด์ 5 แสนล.	ข่าวสด
11. ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ ลุยคิกออฟฉีดวัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อย	แนวหน้า

เกษตรลดปล่อยคาร์บอน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตันฯ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2566-2570 โดยมีมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาแบบเปียกสลับแห้งของกรมการข้าว และกรมชลประทาน การนำของเสียจากมูลสุกรของภาคปศุสัตว์ไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของกรมปศุสัตว์

การลดใช้ปุ๋ยเคมีด้วยแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุ๋ย (TSFM) และโครงการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ผสมปุ๋ยใช้เองของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งโครงการพัฒนากระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตของกรมวิชาการเกษตร คาดการณ์ว่าทำให้ภาคเกษตรลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2.74 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2573 โดยปัจจุบันภาคเกษตรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 57 ล้านตันฯ มาจากการปลูกข้าวมากที่สุด 29 ล้านตันฯ หรือ 51% รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยและปุ่น 13 ล้านตันฯ หรือ 22% เป็นต้น

เฮ!ได้ค่าปลูกข้าวไร่ละพันบ.

● ใช้เงินม.28หนุน5.6หมื่นล.

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละ 20,000 บาท จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงิน 56,321 ล้านบาท โดยจะนำเสนอ ครม.พิจารณาในวันที่ 14 พ.ย. 66 และเมื่อ ครม.อนุมัติ ก็จะดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ทันที สำหรับแหล่งเงินที่ใช้จะนำมาจากมาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพพิจารณาหามาตรการในปีถัดไป ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งการจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ การบริหารจัดการใหม่ ๆ เพื่อให้คุณภาพข้าวดีขึ้น จะได้ไม่ต้องดูแลแบบนี้ทุกปี และถ้าเป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะไม่มีการไร่ละพันแบบนี้อีกต่อไป

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้ปรับปรุงมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท โดยทบทวนให้มีความชัดเจนมากขึ้น จะช่วยค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท ให้กับสหกรณ์ที่มียุ้งฉางเหมือนเดิมแต่เพิ่มให้กับเกษตรกรที่มียุ้งฉางเป็นของตัวเอง



เอง จะได้ตันละ 1,500 บาทด้วย ส่วนเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มียุ้งฉาง ถ้าเก็บที่สหกรณ์ สหกรณ์จะได้ตันละ 1,000 บาท เกษตรกรได้ตันละ 500 บาท และสามารถนำข้าวที่ฝากเก็บขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ คือ ข้าวหอมมะลิ ตันละ 12,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,500 บาท ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท และข้าวเหนียว ตันละ 10,000 บาท หากข้าวราคาขึ้นเกษตรกรสามารถไปไถ่ถอนออกมาเพื่อนำมาจำหน่ายได้

ส่วนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท ได้ทบทวนอัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะชดเชย โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% เท่าเดิม และรัฐช่วยดอกเบี้ย 3.50-3.85% เพราะ ธ.ก.ส. กีดดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.50-4.85% ระยะเวลา 15 เดือน

นายภูมิธรรม กล่าวว่า สำหรับมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเก็บสต็อกข้าว ได้กำหนดให้มีการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีเพียงอย่างเดียว ส่วนผู้ส่งออกและผู้ประกอบการข้าว ถูกตัดดอกเบี้ย โดยรัฐจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสี ที่เหลือโรงสีรับผิดชอบ และให้ธนาคารกรุงไทยเข้ามาช่วยปล่อยกู้ ซึ่งจะมีการนำเสนอกรอบวงเงินชดเชย อัตราดอกเบี้ยที่ชดเชยให้นบข. และ ครม.พิจารณาต่อไป

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปดูแลให้สหกรณ์การเกษตรรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิสดจากเกษตรกรในราคาตันละ 12,000 บาท เป้าหมาย 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นมาตรการเสริมนอกเหนือจากมาตรการที่ นบข. ได้มีมติออกมา เพื่อช่วยเหลือราคาข้าวให้กับเกษตรกร ส่วนข้าวที่สหกรณ์ซื้อไว้ก็จะนำไปแปรรูปหรือดำเนินการตามความเหมาะสม.

'โซยา'แนะ'เกษตรยุคดิจิทัล' รม.พหุนาการตลาด-นวัตกรรม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา "อนาคตเกษตรไทยในยุคดิจิทัล" โดยเชิญ นายโซยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวบรรยายพิเศษ ตอนหนึ่งว่า กระทรวงเกษตรได้มุ่งเน้นการดำเนินการตามหลัก "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" เริ่มตั้งแต่การสร้างทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการ พร้อมเปิดตลาดใหม่ เพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้า การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความแม่นยำในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิต และการสร้างระบบประกันราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรด้วยการให้ราคาผลผลิตที่เหมาะสม

นายโซยา กล่าวเพิ่มเติมว่า วิถีชีวิตของเกษตรกรก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจสงครามการค้า ดังนั้น ต้องปรับตัวให้สอดคล้องต่อความต้องการของโลกด้วย รวมถึงทางรัฐบาลก็พยายามที่จะเข้าสนับสนุน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต เพราะขณะนี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสินค้าล้นตลาดและปัญหาต่างๆ มากมาย การผลิตจึงต้องมุ่งเน้นเรื่องตลาดเป็นหลัก และสามารถใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยให้เข้ามามีส่วนในการทำให้ภาคการเกษตร ให้สอดคล้องในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อประสิทธิภาพตลอดไปจนถึงการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

ด้านนายอภิวัฒน์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารพื้นที่ ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดค้าส่งผักผลไม้ของสด กล่าวว่า สำหรับสินค้าการเกษตรที่ตลาดต้องการมี 4 ข้อสั้นๆ ง่าย ๆ คือ "ครบถ้วน หลากหลาย มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม" ซึ่งถือว่าสำคัญมาก แต่ทั้งหมดยังไม่ใช้ทั้งหมดของการทำตลาดให้สำเร็จ เนื่องจากยุคที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของการตลาดออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น

"กลับมาถึงการปรับตัวของตลาดเอง ปัจจุบันออนไลน์ก็มีเทรนด์ ซึ่งเราก็คงไม่ตกขบวนอยู่แล้ว เราก็ตอบรับในเรื่องของออนไลน์ โดยปัจจุบันตลาดสี่มุมเมืองก็พยายามพัฒนาในเรื่องของช่องทางออนไลน์ขึ้นมา เรามีแม่ค้าอยู่ประมาณ 4 พันแม่ค้า ก็พยายามเชิญชวนทุกคนในตลาดนำสินค้าของตัวเองขึ้นออนไลน์" นายอภิวัฒน์กล่าว

น.ส.กุลพิพิทย์ จันทร์วัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ผู้ผลิตต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้ เพราะคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการรองรับมาตรฐาน ซึ่งคำตอบของเรื่องนี้คือ "เครื่องหมาย" ที่เป็นตัวการันตีว่าสินค้านั้นได้คุณภาพ และอยากแนะนำให้ผู้บริโภคตรวจเช็คสินค้า และสังเกตเครื่องหมายที่ได้รับการรองรับจาก มกอช. เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วนั่นเอง

ไชยาหนุนเทคโนโลยีเพิ่มจีดีพี

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 พ.ย. ณ ห้องประชุม อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “อนาคตเกษตรกรไทยในยุคดิจิทัล” จัดโดย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน. เส้นทางเศรษฐกิจ และน.ส.พ.ข่าวสด ว่า รัฐบาล โดยการนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตามหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อย เพื่อเร่งแก้ปัญหาอุปสรรค ให้เกิดความอยู่ดีกินดี โดย 2 เดือนที่ผ่านมา หลังรับเก้าอี้รมช.เกษตรฯ กำกับดูแล 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวง กรมหม่อนไหม และองค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) แต่กระทรวงเกษตรฯ มีหลายกรมหลายหน่วยงาน แต่ทุกหน่วยงานมีอาณาจักรของตัวเอง ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน การเชื่อมโยงข้อมูลทำให้มีผลต่อการตัดสินใจในการผลิตและพัฒนาภาคเกษตร

ภาคเกษตรมีประชากรประมาณ 50% ของประชากรไทย แต่มีสัดส่วน 8.5% ของจีดีพีประเทศ หากนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เมื่อดินสามารถเพิ่มมูลค่าและผลผลิตในภาคเกษตรได้ และจะสามารถเพิ่มสัดส่วนในจีดีพีประเทศได้ประมาณ 1-2% หรือภาคเกษตร จะโตประมาณ 9.5-10.5% ของจีดีพีประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ต้องเร่งเชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตเข้าด้วยกัน ฟังดูว่ามีประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติมันทำไม่ง่าย เพราะหน่วยงานราชการมีกฎระเบียบและกติกาที่จำกัดการปฏิบัติงานของภาครัฐ

ดังนั้น ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรฯ คือ การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำตามความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ การวิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต นำนวัตกรรมเกษตรแม่นยำมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้น สนับสนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map เช่น ปรับเปลี่ยนการผลิตจากข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาเป็นปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เช่น ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

“ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์จะต้องรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าและอาจจริงกับการปราบปรามของเดือนที่เป็นต้นเหตุ ให้เกิดโรคระบาดและราคาสินค้าตกต่ำเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย จึงมอบให้กรมปศุสัตว์ควบคุมการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ พร้อมจัดตั้งเขตปลอดโรคปากมืออหิวาต์ เพื่อผลักดันการส่งออกโคเนื้อไปต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและเวียดนาม รวมทั้งเร่งพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนโรคระบาดสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล คาดว่าจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนใน 1-2 เดือนนี้” นายไชยากล่าว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12036

Col.Inch: 18.39 Ad Value: 28,504.50

หน้า: 1 (ล่าง)

PRValue (x3): 85,513.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: อนาคตเกษตร



🏠 **อนาคตเกษตร** - นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนา 'อนาคตเกษตรไทยในยุคดิจิทัล' จัดโดย เทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชน โดยน.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการมติชน และคณะผู้บริหารเครือมติชน ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุม ข่าวสด เมื่อวันที่ 10 พ.ย.

ชวนหาเฮ! รัฐแจกเงินไร่ละพัน

● บอริค นบข.ไฟเขียวชง ครม.อนุมัติ 14 พ.ย.

นบข.ไฟเขียวจ่ายไร่ละ 1 พันบาท ให้เกษตรกรไม่เกิน 20 ไร่ ครึ่งเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทแล้ว เตรียมชง ครม.อนุมัติ 14 พ.ย.นี้ “ภูมิธรรม” ชี้ปีสุดท้ายที่รัฐจะให้เงินเปล่าไร่ละ 1 พันบาท ล้นไม่ใช่เป็นภาระ แต่เพราะเกษตรกรเตรียมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพผลิต-ลดต้นทุนไปแล้ว พร้อมปรับมาตรการสินเชื่อชะลอการขาย ให้เกษตรกรที่มีถังฉางเก็บเองได้ต้นละ 1,500 บาทด้วย ส่วนชลเชยดอกเบ็ญเก็บข้าว ให้แก่โรงสี ตัดผู้ส่งออก-ข้าวถุง ดึงกรุงไทยช่วยปล่อยกู้

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่จะช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 4.88 ล้านครัวเรือน วงเงิน 56,321.07 ล้านบาท โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวันที่ 14 พ.ย.66 หลัง ครม.อนุมัติ จะดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ทันที

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพพิจารณา มาตรการที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิต ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งการจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ

การบริหารจัดการใหม่ๆ เพื่อให้คุณภาพข้าวดีขึ้น จะได้ไม่ต้องดูแลแบบนี้ทุกปี และถ้าเป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะไม่มีการแบบนี้อีก เพราะจะเกิด กระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเกษตรกร ให้เพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น คุณภาพดีขึ้น และต้นทุนต่ำลง

“ปีนี้ น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้เห็นการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่ใช่เพราะเป็นภาระของรัฐบาล แต่กระทรวงเกษตรจะหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพื่อให้สามารถผลิตข้าวได้คุณภาพดีขึ้น ในต้นทุนที่ต่ำลง แต่หากการดำเนินการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ได้”

นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้ปรับปรุง มาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี

ปี 66/67 เป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท โดยทบทวนให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะจ่ายค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท ให้กับสหกรณ์ ที่มีถังฉางเหมือนเดิม แต่เพิ่มให้กับเกษตรกรที่มี ถังฉางเป็นของตัวเองจะได้ต้นละ 1,500 บาทด้วย

ส่วนเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีถังฉาง ถ้าเก็บ ที่สหกรณ์ สหกรณ์จะได้ต้นละ 1,000 บาท เกษตรกร ได้ต้นละ 500 บาท และสามารถนำข้าวที่ฝากเก็บ มาขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิต้นละ 12,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 10,500 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 9,000 บาท และ ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 10,000 บาท หากข้าวราคาขึ้น เกษตรกรสามารถไปถ่อถอน ออกมาเพื่อนำมาจำหน่ายได้

ขณะที่มาตรการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาทนั้น ได้ทบทวน อัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะชดเชยให้ โดยสหกรณ์ จ่ายดอกเบี้ย 1% เท่าเดิม และรัฐช่วยดอกเบี้ย 3.50-3.85% เพราะ ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.50-

4.85% ระยะเวลา 15 เดือน

สำหรับมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเก็บสต็อกข้าว ได้กำหนดให้มีการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีเพียงอย่างเดียว จากที่ก่อนหน้านี้มีการเสนอชดเชยให้กับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงด้วย โดยรัฐจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีที่เหลือโรงสีรับผลิตขอและให้ธนาคารกรุงไทยเข้ามาช่วยปล่อยกู้ซึ่งจะมีการนำเสนอรอบวงเงินชดเชย อัตราดอกเบี้ยที่ชดเชยให้ นบข. และ กรม.พิจารณาต่อไป

ด้าน ร.อ.ธรรมนิต พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปดูแลให้สหกรณ์การเกษตรรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ

สดจากเกษตรกรในราคาตันละ 12,000 บาทเป้าหมาย

1 ล้านตัน ซึ่งเป็นมาตรการเสริมนอกเหนือจากมาตรการที่ นบข. ได้มีมติออกมา เพื่อช่วยลดราคาข้าวให้กับเกษตรกรส่วนข้าวที่สหกรณ์ซื้อไว้ก็จะนำไปแปรรูปหรือดำเนินการตามความเหมาะสม คาดว่าจะมีสหกรณ์เข้าร่วมประมาณ 480 แห่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสี 4% คาดจะใช้วงเงิน 780 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายอุดหนุนข้าวเปลือก 4 ล้านตัน จะใช้วงเงินกู้ 40,000-50,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากกรุงไทย 20,000-30,000 ล้านบาท คาดจะมีโรงสีสนใจเข้าร่วมคิดเป็นปริมาณข้าว 3-3.5 ล้านตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างทำรายละเอียดเสนอ กรม.พิจารณาสัปดาห์ถัดไป.



จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายลำดับรองที่ได้ผ่านการหารือ ชาวประมงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประมง พื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ตลอดจนผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อน ของชาวประมงที่เคยเรียกร้องมาจน ได้ข้อยุติแล้ว 11 เรื่อง อาทิ เรื่องการจัด ทำเครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์ ในน่านน้ำไทย เรื่องการกำหนดเครื่องมือ ที่ห้ามใช้ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล, เรื่องการเปรียบเทียบปรับเรือประมงที่กระทำความผิด, เรื่องการยึดเครื่องมือทำประมงหรือกัก เรือประมง, เรื่องแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน ในเรือประมง ฯลฯ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและ บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวประมง

โดย ร.อ.ธรรมนัสเน้นย้ำให้หาแนวทาง ออกร่วมกัน มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไข กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้ เหมาะสมควบคู่กับการบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืนตาม นโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้

เสียงสะท้อนจากผู้แทนชาวประมงต่อ เรื่องประเด็นดังกล่าว “มงคล สุขเจริญ คณา” ประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มอง ว่า เรื่องนี้ชาวประมงเป็นผู้เสนอให้ตัวเอง

ปลดล็อกประมง สะสางปัญหาตังเก



ซึ่งได้หารือกับกรมประมง และกระทรวง เกษตรและสหกรณ์แล้ว ดังนั้น รัฐบาล สามารถแก้ไขเองได้เลยทันที นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายลูกของกรมประมงอีก 8 ฉบับ และของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมอีก กว่า 10 ฉบับ ซึ่งยังไม่เบ็ดเสร็จ จึงมอง ว่าเป็นแค่การแก้ไขกฎหมายลูกเบื้องต้น เท่านั้น ที่จะช่วยผ่อนคลายนโยบายปฏิบัติ

ต่างๆ ที่เป็นปัญหาในการประกอบอาชีพ ของชาวประมง ทำให้ชาวประมงทำงานได้ สะดวกขึ้น ดังนั้นหากต้องการแก้ไขปัญห าแบบภาพรวมอย่างยั่งยืนต้องแก้กฎหมาย ประมงในภาพใหญ่ คือ พ.ร.ก.ประมง 2558 ที่จะต้องแก้ไขในสภา ซึ่งต้องใช้ เวลาเป็นปีๆ จึงจะเป็นการแก้ไขปัญห อย่างยั่งยืนถือว่าประสบความสำเร็จ หาก

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16680

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 15

Col.Inch: 91.72

Ad Value: 142,166

PRValue (x3): 426,498

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปลดล็อกประมง สะสางปัญหาตั้งเ

ทำเร็วชาวประมงก็จะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วที่สุด

“ปัจจุบันชาวประมงเจ๊งกันหมดเล็กกิจการไปจนเหลือน้อยมาก มีปัญหามากมาย เช่น การเข้าเขตไม่ได้เจตนา การตีเส้นผิด ถูกปรับกันไปคนละ 1-2 ล้านบาทแล้วในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาถูกปรับกันไปไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ประมงพื้นบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพหน้าบ้านของตนเองได้ เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎหมายที่กำหนดเครื่องมือไม่ให้ชาวประมงทำ เรื่องนี้ขอให้กระจายอำนาจให้คณะกรรมการประมงจังหวัดแต่ละแห่งมีอำนาจกำหนดชนิดประมงในแต่ละพื้นที่เอง ส่วนประมงพาณิชย์มีปัญหาการแจ้งเข้าแจ้งออก ขอให้แก้ไขเอกสารได้ 24 ชั่วโมงจะได้ไม่ถูกปรับ เช่น แจ้งผิด 1 คน ถูกปรับ 2 ล้านบาท รวมทั้งการเข้าเขตไม่ได้เจตนา ก็ขอให้ดูว่ามีเจตนาหรือไม่ ตลอดจนการยื่นเอกสารขอให้ยื่นครั้งเดียวไม่ต้องยื่นกันบ่อยๆ เป็นต้น อีกทั้งขอให้ควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศใบเหลืองใบแดงเข้ามาตีตลาดทำให้ราคาสัตว์น้ำของไทยมีราคาตกต่ำ ซึ่งชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากการแก้ไขปัญหา IUU จนได้รับใบเขียวแล้ว ผลที่ได้รับคือราคาสัตว์น้ำตกต่ำอีก จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯควบคุมสัตว์น้ำดังกล่าว ต้องห้ามเด็ดขาด และขอให้จัดหาน้ำมันราคาถูกลงจากรัสเซีย อิหร่าน หรือประเทศอื่นๆ ที่ราคาถูกมาให้ชาวประมงใช้ได้แล้ว เพราะปัจจุบันน้ำมันแพงเกินไป สภาพการทำมาหากิน ความเป็นอยู่ชาวประมงเดือดร้อนมาก” มงคลกล่าว

ด้าน พิศาล ศันติวิษยะ นายกษมาคมประมงปากน้ำชุมพร ระบุว่า หากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหอย่างยั่งยืน ควรแก้กฎกระทรวงที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการหรืออธิบดีด้วย หากแก้แค่ พ.ร.ก.ปี 2558 ก็คงเป็นแค่การบรรเทาทุกข์เท่านั้น เช่น เรื่องการเขียนอัตลักษณ์ข้างเรือจากเดิมที่ให้เวลาแค่ 30 วัน หากไม่ทำก็ถูกปรับเป็นล้าน แต่ตอนนี้ขยายเวลาเป็น 60 วัน ซึ่งต้องเขียนเป็นปัจจุบัน 2 ปี 1 ครั้ง ก็ทำให้พอมีเวลาได้หายใจบ้าง

“สิ่งที่อยากให้แก้ไขเพิ่มเติมอีกก็คือ เรื่อง VMH ติดตามเรือ ที่ระบุว่าหาก VMH ดับ ต้อง

นำเรือเข้าฝั่งภายใน 4 ชม.และต้องแจ้งเข้าออก ลง LOGBOOK เป็นเรื่องที่หยาบหยาบเกินไป และไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เพราะในความเป็นจริงเรือประมงบางลำต้องใช้เวลาในการนำเรือเข้าฝั่ง 1-2 วัน เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงในปัจจุบันดีขึ้นน้อยที่น้ำมันราคาถูกลง แต่สินค้าที่จำเป็นก็พากันขึ้นราคาไปรอล่วงหน้าก่อนจะมีการปรับเงินเดือนข้าราชการแล้ว ขณะค่าแรงชาวประมงอยู่ที่วันละ 350-600 บาทขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน และแรงงานประมงที่เป็นชาวเมียนมาได้กินอาหารทะเลสดๆ มากกว่าคนไทยที่ต้องกินแต่ปลาแช่แข็ง การนำสินค้าทะเลจากประเทศที่ได้ใบแดงเข้ามาโจมตีสินค้าทะเลของเราที่ได้ใบเขียวแล้ว ถือเป็นความเข้าใจที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แคมป์มีการนำสินค้าทะเลจากประเทศที่ได้ใบแดงผ่านไทยส่งไปขายแถวอียิปต์ ถือเป็นกรณีโจมตีสินค้าทะเลของไทยโดยตรง เช่น หมึกในไทยมีมากอยู่แล้ว จะนำเข้ามาทำไม ถ้าจะนำเข้าก็ควรนำเข้าแต่สินค้าที่ไม่มีในไทยเท่านั้น” พิศาลกล่าว

ขณะที่ มงคล มงคลศรีลักษณ์ นายกษมาคมการประมงสมุทรสาคร มองว่า ในฐานะนายกษมาคมการประมงสมุทรสาคร ตนเป็นชาวประมงรุ่นใหม่ และเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเลด้วยนั้น มติที่ออกมาเบื้องต้นนี้แม้เป็นเพียงการแก้ไขกฎหมายลูก ภายใต้ พ.ร.ก.เดิมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อบังคับของ IUU แต่ถือเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวประมงเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ขณะนี้รอเพียงการประกาศใช้เท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นแนวโน้มที่ดีที่อาชีพประมงได้รับการเหลียวแลแก้ไขภายใน 2 เดือน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวประมง เช่น เรื่องการวางประกันเรือได้ การต่อสูคดีเอง การแก้ไขระเบียบแจ้งเรือเข้าออกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประมงแต่ละประเภทอย่างแท้จริง การเปิด-ปิดระบบ VMS ในช่วงเรือหยุดเดินทะเลตลอดจนการผ่อนปรนลดขั้นตอนด้านของเอกสารต่างๆ ให้น้อยลง หรือการรวบรวม

ข้อมูลกฎหมายอีกหลายๆ ฉบับให้เป็นฉบับเดียว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่นำเสนอมาตลอดตั้งแต่ 4 ปีที่แล้ว แต่เพิ่งได้รับการตอบสนองแก้ไข จึงถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่อนาคตของชาวประมงไทยจะกลับมาสดใสและเจริญเติบโตเป็นเจ้าทะเลกันได้อีกครั้ง นอกจากการแก้ไข 11 ข้อแล้ว ชาวประมงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเพิ่มเติมเรื่องการเร่งรัดกองทุนเพื่อจัดซื้อเรือคีนและการสนับสนุนเรื่องของเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูอาชีพให้ชาวประมงมีโอกาสดูแลลงทุนทำมาหากินกันอีกครั้ง หรือแม้แต่เรื่องแรงงานที่มีการแก้ไขร่างไปแล้ว รอการประกาศใช้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยพิจารณาเรื่องน้ำมันม่วงเพื่อชาวประมงชายฝั่ง

“สภาพการทำอาชีพประมงในปัจจุบันยังทรุดๆ เหมือนเดิม เพราะยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเก่าไปก่อน เพื่อรอกฎหมายใหม่ถ้ามีการประกาศใช้แล้วเชื่อได้ว่า จะทำให้การทำอาชีพประมงดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะนอกจากช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการแล้ว ยังลดขั้นตอนการติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนการดูแลเรื่องต่างๆ จะเป็นของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงที่หน่วยงานเดียว เช่น การจดทะเบียนเรือใหม่ ชาวประมงสามารถยื่นขอจดทะเบียนเรือต่อกรมเจ้าท่า เพื่อทดแทนเรือเก่าในขนาดเท่าเดิมได้เลย ตรงนี้นอกจากทำให้อชีพประมงเดินหนาได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเรือพื้นถิ่นชีพอีกครั้งด้วย” นายกษมาคมสมุทรสาครกล่าวทิ้งท้าย

เป็นเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาลเพื่อให้ปลดล็อก แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง



สก๊อบ หน้า 1
ปี 67 ฝุ่น PM2.5 รุนแรง
เอลนีโญ โจมตีปัญหา
สถานการณ์ในปี 2567 “ฝุ่น PM2.5”
มีแนวโน้มรุนแรง ★ มีต่อหน้า 5

สก๊อบ หน้า 1

จากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลต่อปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ “สภาพอากาศแห้งแล้งเกิดไฟป่าและค่าฝุ่นพิษมาเร็ว” บวกกับความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้อากาศปิด ลมสงบ ฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายสะสมในพื้นที่เกินมาตรฐาน

ส่งสัญญาณถึง “คนไทย” ต้องเผชิญฝุ่นหนักสุดในหลายปีสังเกตจาก “กรุงเทพฯ ปริมาณ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เริ่มพบฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเกินมาตรฐานเฝ้าระวังมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ต.ค.2566 สาเหตุจากฝีมือมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากป่า พื้นที่เกษตร รวมถึงการจราจร ขนส่ง และโรงงานอุตสาหกรรม

สะท้อนปัญหาจาก นฤพนธ์ ทัพย์มณฑา ผอ.สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผ่านเวทีถอดบทเรียนวิกฤติ PM2.5 และอนาคตอากาศสะอาดของประเทศไทย บอกว่า ตามหลักแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM2.5 มาจากการเผาแล้วในปีที่ผ่านมาปัญหาไฟป่าก็ค่อนข้างหนักรุนแรงมาก

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565-31 พ.ค.2566 พบจุดฮอตสปอตสะสมทั่วประเทศ 1.7 แสนจุด ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 69.83% แยกเป็นป่าอนุรักษ์ประมาณ 7 หมื่นจุด และป่าสงวนประมาณ 5 หมื่นจุด แล้วจุดฮอตสปอตสูงสุดคือ ภาคเหนือ 5.2 หมื่นจุด หรือ 8.9 ล้านไร่ เช่น จ.เชียงใหม่ พบจุดฮอตสปอตสูงถึง 7 พันจุด

ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หมื่นจุด เช่น จ.กาญจนบุรี 9 พันจุด ภาคอีสาน 7.5 พันจุด เช่น จ.เลย 2 พันจุด ภาคใต้ 182 จุด ทั้งยังมีนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีก 5.8 หมื่นจุด คิดเป็น 30.67% สาเหตุจากฝีมือมนุษย์ที่มีพฤติกรรมการเผาของป่า ล้างสัตว์ เลี้ยงปศุสัตว์ หรือเผาขยะที่ทำกินพื้นที่เกษตรโดยไม่มีแนวกันไฟลามเข้าพื้นที่ป่า

ส่วนการแก้ปัญหาไฟป่าอนุรักษ์ปี 2566 “ปรับแผนตามสถานการณ์” ที่มีสถานีควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ 150 สถานี และกำลังพล 6,500 คน แบ่งเป็นภาคเหนือ 71 สถานี กำลังพล 3,400 คน ภาคอีสาน 39 สถานี กำลังพล 1,500 คน ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 สถานี กำลังพล 900 คน ภาคใต้ 17 สถานี กำลังพล 600 คน

แม้ว่าเราจะมีสถานีควบคุมไฟป่าครอบคลุมทุกภูมิภาค “แต่การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนพื้นที่ที่ค่อนข้างมาก” ทำให้ต้องมีการตั้งจุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า 15 จุด (หน่วยเสือไฟ) 225 นาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงเกิดไฟป่ารุนแรง



ปี 67 ฝุ่น PM2.5 รุนแรง เอลนีโญ โจมตีปัญหา

ทั้งในปีที่ผ่านมา “ผู้ว่าฯหลายจังหวัด” ก็มีมาตรการกำหนดดับเผา และวันห้ามเผาเพียงแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถห้ามเด็ดขาดได้ “ด้วยวิถีชีวิตคนในชุมชนมีความผูกพันกับการใช้ประโยชน์กับป่า” แคมยังเชื่อว่าถ้าไม่เผาป่าแล้วผักหวานจะไม่แตกยอดอ่อน ทำให้ยังคงจำเป็นต้องเผาเพื่อหวังให้ต้นผักหวานแตกยอดเก็บขาย

ตอกย้ำ “พื้นที่เกษตรกรรมมักใช้วิธีการเผาเตรียมเพาะปลูก” เพราะด้วยการใช้เครื่องจักรหรือแรงงานคนมีค่าใช้จ่ายสูง “การเผาเป็นวิธีง่ายที่สุด” แล้วถ้าใช้มาตรการห้ามเข้มงวดเกินไป “ชาวบ้านก็จะลักลอบเผา” ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกลามขยายวงกว้างเป็น 100 ไร่ หรือ 1,000 ไร่ กลายเป็นเสียหายหนักกว่าเดิมก็ได้

“ปีนี้มีมาตรการลดบทเรียนปัญหาไฟป่าจากปีที่แล้ว เมื่อไม่สามารถห้ามชาวบ้านให้เผาพื้นที่เกษตรได้ก็ปรับแผนใช้มาตรการเคาะประตูบ้านทำข้อตกลงกับชุมชน โดยอนุญาตให้มีการเผาเฉพาะจุดกำหนดไว้เพื่อให้สามารถควบคุมไฟได้ใน 2-3 ชม. และทำแนวกันไฟร่วมกันไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่า แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ” นฤพนธ์ว่า

ทำให้กรมอุทยานฯจัดสรรเงินอุดหนุน 85 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 1,690 หมู่บ้าน สมาชิก 6.6 หมื่นคน “ทำหน้าที่ดูแลไฟป่า” แต่ด้วยงบประมาณยังน้อยทำให้ไม่เพียงพอ แล้วมือเผาในหมู่บ้านก็ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย ทำให้การป้องกันไฟไม่ประสบความสำเร็จดังเดิม

เช่นเดียวกับ บัณฑิต บัณฑิต สภามหาวิทยาลัยภาคเหนือ สะท้อนปัญหาฝุ่นว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือเกิดขึ้นมาอย่างน้อย 17 ปีแล้วในทุกปี มักมีการถอดบทเรียนแต่กลับไม่เคยถูกหยิบยกบทเรียนที่ถอดนั้นนำมาใช้แก้ปัญหา ทำให้ฝุ่นพิษ PM2.5 ยังคงเกิดการสะสมหนักหน่วงมาจนถึงทุกวันนี้

ถ้าย้อนดูการถอดบทเรียน 17 ปี “ในการแก้วิกฤติมลพิษฝุ่นควัน PM2.5” เรื่องนี้ประเทศไทยเริ่มเป็นปัญหาใหญ่มาตั้งแต่ปี 2550 “ยุค พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกฯ” ที่ออกมาตรการแก้วิกฤติปัญหาหมอกควันภาคเหนือจนนับแต่นั้นปัญหาฝุ่นควันก็ถูก “นำเข้า ครม.มาตลอด” แต่กลับไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาใดๆ

กระทั่งในปี 2558 “ปรากฏกาฬลอยหัวโล้น จ.น่าน” เป็นภูเขาที่เลยอุดมสมบูรณ์ถูกบุกเบิกทำลายแปรเป็นไร่ข้าวโพดและมีการเผาต่อซึ่งข้าวโพดชนิดแบบไม่มันขณะนั้นยังเกิดเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนักในช่วงนั้นทำให้คนไทยเริ่มมีการตื่นตัวกับปัญหาอันส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอดระยะยาว

ก่อนมาปี 2562 “รัฐบาล” ประกาศให้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติ แล้วกรมควบคุมมลพิษ เริ่มรายงานค่าฝุ่น ในส่วน “ภาคประชาสังคม” ก็ออกมาขับเคลื่อนเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ในปี 2566 “รัฐบาล” ปรับค่ามาตรฐานจาก 50 มก.ต่อ ลบ.ม. เป็น 37.5 มก.ต่อ ลบ.ม. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศ

ดังนั้น สิ่งที่ยากสะท้อนคือ “คนไทยต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 มายาวนานกว่า 17 ปี” โดยในช่วง 8 ปีแรก “รัฐบาล” แทบไม่มีการแก้ปัญหาเลย ยกเว้นการฉีดน้ำขึ้นฟ้าแต่ถัดมา 8 ปีหลังมานี้ “สังคม” ตื่นตัวเริ่มค้นหาต้นตอจนนำไปสู่การเรียกร้องให้ออกมาตรการแก้ปัญหาใหม่ๆ แต่สุดท้ายก็ยังคงไม่ประสบความสำเร็จอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

ยิ่งกว่านั้นถ้าย้อนดูตั้งแต่ปี 2553-2562 “พื้นที่เกิดไฟยังเป็นจุดซ้ำซาก” ไม่ว่าจะเป็นการเผาในพื้นที่ป่า 85% เผาเกษตร 32% เผาอ้อย 5% เผาข้าว 67% และเผาไร่ข้าวโพด 19% ถ้าเปรียบเทียบกับปี 2566 การเผาในพื้นที่ป่า 64.9% เผาเกษตร 30% ทำให้เห็นว่าลักษณะการเผายังไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อ 10 ปีก่อนเลยด้วยซ้ำ

ขณะที่ ดร.บัณฑิต เศรษฐกิจโรคม์ ผอ.สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) เสนอกระบวนการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ว่า แนวทางการแก้ปัญหาคือ “การจัดการพื้นที่เผาไหม้ 3 แหล่ง” ไม่ว่าจะเป็นป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะ 10 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เผาไหม้มากที่สุดในปี 2566

ตั้งแต่อุทยานแห่งชาติ (อช.) ศรีน่าน อช.เขื่อนศรีนครินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ขสป.) แม่ตื่น อช.สาละวิน ขสป.สาละวิน ขสป.ลุ่มน้ำปาย ขสป.แม่จรม ขสป.สลักพระ อช.ถ้ำผาไท อช.แม่ปิง ทั้งต้องจัดงบประมาณ

“ปีนี้มีมาตรการถอดบทเรียนปัญหาไฟป่าจากปีที่แล้ว เมื่อไม่สามารถห้ามชาวบ้านให้เผาพื้นที่เกษตรได้ ก็ปรับแผนใช้มาตรการเกาะประตูบ้านทำข้อตกลงกับชุมชน โดยอนุญาตให้มีการเผาเฉพาะจุดกำหนดไว้เพื่อให้สามารถควบคุมไฟได้ใน 2-3 ชม. และทำแนวกันไฟร่วมกันไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ” นฤพนธ์ว่า

สนับสนุนแล้วกรณีเกิดไฟในป่า 85% มาจากการหาของป่าก็ควรทำกลไกการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตาม ม.65

ไม่เท่านั้นยังต้อง “ทำแนวกันคน พร้อมแนวกันไฟ” ลวคู้ทำสถิติการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบไม่ให้เกิดมลพิษ หรือ คทช. เพื่อให้ชาวบ้านมีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินกันเองลงทุนปลูกพืชระยะยาวลดการเผา

ข้อเสนอถัดมา... “งบประมาณ” สามารถทำได้ระยะเร่งด่วนให้จัดสรรงบกลาง เพื่อดำเนินการหาแหล่งกำเนิดฝุ่นในช่วงก่อนฤดูฝุ่น พื้นที่ชุมชนนิเวศ และขยายผู้ที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ “งบลงทุนภาคเอกชน” ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาวงเวียนนโยบายสูงใจ เช่น การลดวันภาษี 200%

ต่อมา “การแก้ไขกฎหมาย” เพราะที่ผ่านมา มีข้อจำกัด อย่างเช่น ข้อกฎหมายที่ว่าห้ามนำใบไม้ออกจากป่าอนุรักษ์ หรือจัดซื้อจัดจ้างมักเป็นปัญหาจนปัจจุบันอุทยานฯ ไม่สามารถซื้อโดรนเพื่อใช้ในการป้องกันไฟป่าได้

นอกจากนี้มีการแก้ไขข้อกฎหมายแล้วต่อไปจะเป็นการจัดทำ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการมลพิษทางอากาศ พ.ศ. ...” เพื่อเป็นระเบียบกลางในการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหา PM2.5

สุดท้าย “เปิดการสื่อสารสาธารณะ” โดยหน่วยงานภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันดำเนินการยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจตรงกัน และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความสับสน

นี่เป็นฐานข้อมูลถูกรวบรวมมาตลอด 17 ปี กลายเป็นชุดความรู้ใหม่ นำมาสู่ “ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแหล่งกำเนิด PM2.5” เพราะด้วยคนไทยต้องเผชิญฝุ่นพิษมานานมากเกินไปแล้ว.

นบช.ไฟเขียวช่วยชาวนาไร่ละ1พัน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบช.) วานนี้ (10 พ.ย.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 56,321.07 ล้านบาท ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567

คาดว่าจะนำเสนอมติดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติได้ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ คาดว่าเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ได้ภายในเดือน พ.ย.นี้ โดยรัฐบาลจะดูแลการใช้งบประมาณไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลัง

สำหรับปีนี้รัฐบาลเตรียมยกเลิกมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นลักษณะของงบจ่ายขาด โดยจะมีการนำโครงการลดต้นทุนเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านนวัตกรรมมาใช้แทน เพื่อให้มีการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อลดการใช้งบประมาณลง ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชาวนาปีนี้ วงเงิน 66,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อชดเชยดอกเบี้ยสหกรณ์อีก 34,000 ล้านบาท

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12036

Col.Inch: 393.72 Ad Value: 610,266

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

PRValue (x3): 1,830,798

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจก 1 หมิ่น 50 ล.คน เริ่มพค.67 ออกบอนด์ 5 แสนล.

แจก 1 หมิ่น 50 ล.คน

เริ่มพค.67

ออกบอนด์ 5 แสนล.

**เศรษฐาแจกกัก-อายุ 16 ปีขึ้นไป
รายได้ไม่เกิน 7 หมื่น-ฝากแสน
ที่อสังหา-อำเภอตามบัตรปชช.
ชาวบ้านเฮ-หุ้นก้าปลีกเต็งรับ**

‘เศรษฐา’ แกลงสรูปแจกดิจิทัล
1 หมิ่น ระบุ 50 ล้านคนได้สิทธิ์
ผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เงินเดือน
ต่ำกว่า 7 หมื่น-มีเงินฝากน้อยกว่า
5 แสน เริ่มพ.ค.67 ซ้อสินค้า
อุปโภคบริโภค อ่านต่อหน้า 10

● เริ่มพค.67 ต่อจากหน้า 1

ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนผ่านแอป เป๋าตัง เตรียมออกพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้าน เล็ง ออกบอนด์-พันธบัตร ได้ฝ่ายค้านกล่าวหา จงใจให้โครงการถูกตัด ‘ใหม่’ มั่นใจรัฐบาล รู้ถึงทางตัน เลยออกพ.ร.บ.กู้เงินหวังหาทางลง นายกฯ เปิดเทศกาลฤดูหนาวไทยแลนด์ จุด พลุขอพีดีเพนเวอร์กว่า 3 พันงาน ‘อึ้ง’ ปิด ร่วมคืนเนอร์พรรคร่วมหวังปูทางนั่งนายกฯ ‘ภูมิธรรม’ ขอฝ่ายค้านใจเย็นๆ อย่าขี้ผลงาน รัฐบาล ให้รอ 100 วันชัดเจนขึ้น

‘เศรษฐา’ แกลงจัดแจก 1 หมิ่น

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบ รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 2/2566 ว่า ประเทศไทยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จากหลายปัจจัย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของ ประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ย



เพียง 1.9% รั้งท้ายประเทศในกลุ่มอาเซียน ขณะที่ความเหลื่อมล้ำที่เรื้อรังยาวนานกว่า 10 ปี ส่งผลให้การฟื้นตัวจากช่วงวิกฤตโควิด เป็นแบบ คนจนที่แอ่อยู่แล้ว แอ่ลงไปอีก ขณะที่คนรวยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นห่างจากคนจนลงไปเรื่อยๆ

นอกจากนี้ หนี้ครัวเรือนของประเทศไทย อยู่ในระดับที่ 91% ของจีดีพี นับว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งหนี้เหล่านี้เป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ คือ ไม่ได้นำไปใช้ลงทุนค้าขาย ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนจะไม่มีรายได้มากขึ้น ตลอดจนภาคการผลิตที่มีอัตราการผลิตของประเทศลดลง และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพที่ประเทศสามารถทำได้ เมื่อผลิตน้อยก็ต้องการคนไปทำงานน้อย ส่งผลให้หลายคนตกงาน และทำให้มีรายได้น้อยลง ซ้ำสินค้าที่น้อยลง ส่งผลวนกลับไปให้โรงงานที่จะสามารถผลิตสินค้าน้อยลงไปอีก เกิดเป็นวงจรถดถอยทางเศรษฐกิจที่มีแต่จะแอ่ลงเรื่อยๆ

หากไม่ได้รับการกระตุ้นแก้ไข ผนวกกับปัจจัยภายนอกเริ่มร้าย อาทิ สภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การสู้รบในบริเวณอิสราเอลและฉนวนกาซ่า ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในจุดเปราะบาง รวมถึงตลาดทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

เริ่มพ.ค.67-ผ่านแอปเป่าตั้ง

นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล คือการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบ ให้เข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยการอัดฉีดมีระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้เงินมีการหมุนเวียน เป็นการลงทุนที่มอบสิทธิและอำนาจให้กับประชาชนช่วยกันกอบกู้เศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนในภาคประชาชน ทั้งการรวมเงินในครัวเรือนเพื่อประกอบอาชีพ การซื้อ-ขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้า ไปจนถึงการส่งผลิตสินค้าในโรงงานเอสเอ็มอี ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่

เงินดิจิทัลวอลเล็ตก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากการเสกเงิน สร้างเงิน พิมพ์เงิน หรือออกเหรียญผ่าน Initial Coin Offering พูดให้ชัดๆ ว่า ไม่ได้มีการเขียน โปรแกรมสร้างเงินเหมือน Cryptocurrency ต่างๆ และไม่ได้เป็นการนำเงินไปซื้อหรือเหรียญมาแจก และนำไปเทรด แลกเปลี่ยน โอนให้กันและกัน ถึงถ้าไม่ได้ย้ำว่าไม่มีกรนำไปเทรดบน Exchange ทั้งตลาดหลักทรัพย์ ตลาด crypto ใดๆ ทั้งสิ้น เงินตัวนี้จะมีที่มาจากเงินบาท และมีมูลค่าเป็นเงินบาทที่มีเงื่อนไขในการใช้งาน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงกว่าอัดฉีดที่ผ่านมา ฉะนั้น เงิน 1 บาทในโครงการนี้ คือ 1 บาทในกระเป๋าเงินของคุณทุกคน ที่สามารถใช้จ่ายได้

สรุป 1 หมื่น -

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท โดยสรุปผู้มีสิทธิได้รับเงินและเงื่อนไขการใช้จ่าย ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 พ.ย.

โครงการนี้ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ ทั้งร้านค้าและยื่นยันรับสิทธิโดยประชาชน

“โครงการนี้จะใช้เวลาในการให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฎหมายปลายปี นี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่สภาช่วงต้นปีหน้า และเปิดให้ประชาชนใช้เดือนพ.ค.2567 ใช้ผ่านแอปเป่าตั้ง โดยพัฒนาต่อแอปเป๋าตัง ให้มีบัตรออกเงินอยู่เบื้องหลัง”

อายุ 16ปี-จน.7หมื่น-เงินฝากต่ำ 5แสน

เรื่องของเงื่อนไข ข้ออะไรได้ ไม่ได้ ขอพูดตรงนี้ให้ชัด คือ ประชาชนจะสามารถใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการได้ ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ไม่สามารถซื้อเครื่องสำอาง แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา กระจตอม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12036

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

Col.Inch: 393.72

Ad Value: 610,266

PRValue (x3): 1,830,798

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจก 1 หมื่น 50 ล.คน เริ่มพค.67 ออกบอนด์ 5 แสนล.

จากกัญชาและพืชกระท่อม ไม่สามารถนำไปชื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณีได้ ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ค่าซ่อมได้ ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้ แลกเป็นเงินสดไม่ได้ แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆ ไม่ได้

ใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอเดียวกับบัตรประชาชนเท่านั้น โดยสามารถใช้ชื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี ไม่จำเป็นต้องจดแควด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ และร้านค้าที่จะจ่ายเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

ทั้งนี้ มีการปรับหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับสิทธิเป็นประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป และมีเงินเดือนต่ำกว่า 7 หมื่นบาท หรือมีเงินในบัญชีรวมกันน้อยกว่า 5 แสนบาท ตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสภาพัฒน์ เนื่องจากข้อมูลของหลายโครงการในอดีตแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มรายได้ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยยะสำคัญ และขออย่าว่า โครงการจะไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อตามที่หลายฝ่ายกังวล เพราะสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบันของไทยอยู่ในสถานะที่ต่ำอยู่แล้ว

จากเงื่อนไขและการศึกษาทั้งหมด ทำให้กลั่นกรองผู้ได้รับสิทธิในโครงการเหลือประมาณ 50 ล้านคน และจะใช้วงเงินในโครงการนี้เหลือเพียงประมาณ 5 แสนล้านบาท และเงินอีก 1 แสนล้านบาท จะสามารถนำไปใช้ในการผลักดันต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่ๆ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของประเทศได้ เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา เป็นต้น

ออกพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้าน

สำหรับที่มาของงบประมาณ โครงการคำต่อขที่ไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้ คือการออกพ.ร.บ.เป็นวงเงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งมีความโปร่งใส ภายใต้อการตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา ซึ่งคนมั่นใจว่า จะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภา และเป็นไปตามมาตรา 53 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พ.ร.บ.การกู้เงินดังกล่าวจะระบุดูประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลา

ในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

รัฐบาลจะกู้เงิน ต่อเมื่อมีการนำเงินไปใช้และนำมาขึ้นเงินคืน ซึ่งนี่จะเป็นการทำให้เงินในระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้นกว่า 5 แสนล้านบาท จะหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะ ผสมกับงบประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการที่กล่าวไปทั้งหมดทุกท่าน ไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้จ่ายเงิน รัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะออกโครงการ c-Refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการชื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้ไปกำกับภาษี มาประกอบการยื่นภาษีบุคคล และรัฐจะคืนเงินภาษีให้ ฉะนั้น คนที่ไม่ได้รับสิทธิดิจิทัล วอลเล็ต สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้ และจะทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้นด้วย อีกนโบายคือ กองทุนเพิ่มขีดความสามารถ วงเงิน 1 แสนล้านบาท เพื่อนำมาต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของประเทศ เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา เป็นต้น

“นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ แต่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ผ่านสิทธิการใช้จ่าย 1 หมื่นบาท” นายเศรษฐา กล่าว

รอกฤษฎีกาที่ข้อกฎหมาย

เย็นวันเดียวกัน นายเศรษฐาเดินทางมายังอาคารมดิชน พบปะกับนายชรงค์ชัย บุญปาน ประธานเครือข่าย น.ส.ปานบัว บุญปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทมดิชน พร้อมผู้บริหารมดิชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชนสุดสัปดาห์ มติชนทีวี โดยให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพิ่มเติมว่า รัฐบาลต้องรับฟังเสียงทั้งข้าง ทั้งจากธปท. จึง

ต้องลดทอนเป้าหมายแจกเงิน คัดส่วนคนรายได้สูงออกไป ทำให้เหลือเป้าหมายการแจกเงิน 50 ล้านคน และที่มาของแหล่งเงินเห็นพ้องว่าต้องออกเป็นพ.ร.บ.วงเงิน 5 แสนล้านบาท แต่ต้องมาถกเถียงกันว่าควรออกพ.ร.บ.ดังกล่าวต้องมีวิกฤต

รัฐบาลยืนยันว่าการที่เศรษฐกิจของประเทศเรลดถอยในรอบ 10 ปีโต 1.8% ค่าสุดเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญในอาเซียน ขณะที่เวียดนาม อินโดนีเซีย ไคกว่าเราไปไกลมาก สถานการณ์ตอนนี้มีสงครามอุตสาหกรรมดิจิทัลนั้นเราถือว่าเป็นวิกฤต จึงต้องมีพ.ร.บ. 5 แสนล้านบาท เพื่อนำมาสู่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ รวมทั้งจะเติมเงินอีก 1 แสนล้านบาท สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพราะการดึงนักลงทุนเข้ามาต้องมีเงินสนับสนุน เพื่อดึงดูดการลงทุน และผลที่จะตามมาคือผู้ลงทุนมากมาย แต่ทั้งหมดนี้ต้องรอกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายก่อน ว่าสามารถออกพ.ร.บ. ได้หรือไม่ เข้าขั้นวิกฤตหรือไม่ คาดว่าอีกราว 2-3 สัปดาห์คงส่งได้ ขึ้นกับกฤษฎีกาจะชื้อออกมา คนไม่อาจทราบได้ว่า จะผ่านหรือไม่ เพียงแต่มั่นใจว่า โครงการนี้ถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งเชื่อว่ารัฐสภาจะช่วยให้ผ่านแน่นอน ที่สำคัญวงเงิน 5 แสนล้านบาทนี้จะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นแค่ 64% ยังไม่ถึงพิกัดที่กฎหมายกำหนดไว้ ประเด็นนี้มั่นใจว่าจะผ่านได้

โต้ฝ่ายค้าน-ออกบอนด์-พันธบัตร

เมื่อถามถึงกรณีฝ่ายค้านออกมาชี้ว่า กฤษฎีกาไม่ผ่าน รวมทั้งหากร้องศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ผ่าน รัฐบาลรู้อยู่แล้ว แต่ยังไม่ใช้แนวทางนี้เพื่อให้โครงการโดนตีตก จะได้ยุติโครงการไป ไม่ต้องทำต่อ นายเศรษฐา ตอบว่า กฤษฎีกาจะให้ผ่านหรือไม่คนไม่รู้ ไม่มีใครรู้ได้ แต่มั่นใจว่าการทำทุกอย่างถูกต้องจะดีที่สุด อีกทั้งหากโครงการสำคัญของรัฐบาลนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ คนที่เสียหายคือรัฐบาลเอง คนเองก็ต้องเห็น้อยต่อไป ในการคิดหาโครงการอื่นมากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งยังช้าอยู่ย่มาก

ใครจะมองอย่างไรวิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่ สำหรับรัฐบาลนี้คือนโยบายหลัก ถ้าทำไม่ได้มีแต่ต้องหนี้อย เพราะเศรษฐกิจจะไม่ได้รับ

การกระตุ้นครั้งใหญ่ ซอกกล่าวหาที่ว่ารัฐบาล
จงใจจะล้มโครงการ คนที่ตั้งซอกกล่าวหา
ขออย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐาน สำหรับ
คนแล้วนโยบายนี้จะปัมเศรษฐกิจไทยให้ฟื้น
ได้จริงแน่นอน

แหล่งเงินออกบอนด์-พันธบัตร

ส่วนที่มาของแหล่งเงิน 5 แสนล้านบาท
ดังกล่าว นายเศรษฐากล่าวว่า เราสามารถออก
บอนด์ได้ ออกพันธบัตรรัฐบาลได้ เพราะสภาพ
คล่องในประเทศสูงอยู่มาก ไม่ใช่เรื่องยาก แต่
เกิดขึ้นตอนหลายด้าน ทำให้โครงการต้องขยับ
ไปเริ่มในเดือนพ.ค.2567 แทนที่จะเริ่มในช่วง
ก่อนสงกรานต์ ประเด็นนี้เห็นว่าเป็นเรื่องน่า
เสียดาย แต่ถึงอย่างไรในช่วง 6 เดือนทุกก่น่า
จะมีเวลาเดินทางกลับภูมิภาค เพื่อใช้จ่ายเงิน
10,000 บาทได้ภายใน 6 เดือน มองอีกด้านการ
เดินทางกลับไปในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาล ก็เป็น
เงื่อนไขในการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

เมื่อถามถึงเกณฑ์ต้องมีเงินฝากไม่เกิน 5
แสนบาท จะเริ่มต้นเกณฑ์นี้เมื่อไร นายเศรษฐา
กล่าวว่า เริ่มใช้เกณฑ์เงินในบัญชี 5 แสนบาท
ในวันที่เริ่มต้นลงทะเบียนโครงการ ส่วนที่มี
กระแสข่าวว่าจะมีคน ไปถอนเงินออกก่อน
เพื่อให้บัญชีต่ำกว่า 5 แสนบาทนั้น เป็นเรื่อง
ที่ห้ามไม่ได้ ที่จริงรัฐบาลไม่ต้องการให้มี
เกณฑ์แยกคนรายชนจน แต่เมื่อรปท.ท้วงติง
และจำเป็นต้องทำ ก็ต้องเป็นเช่นนี้ แต่หมายถึง
ถึงเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น ไม่รวม
ส่วนอื่น เช่น หุ้น พันธบัตร สำหรับเกณฑ์เงิน
เดือนไม่เกิน 7 หมื่นบาทนั้น หมายถึงเงินเดือน
ที่ได้รับจริง อาจรวมเงินประจำตำแหน่งด้วย
แต่ถ้ามีรายได้ฟรีแลนซ์อื่นๆ ไม่นับรวม

นายเศรษฐายังกล่าวอย่างมั่นใจด้วยว่า
โครงการนี้แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค
เห็นพ้องด้วย ดังนั้นเชื่อว่าเมื่อเข้าขั้นตอน
โหวตในรัฐสภา พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค
พร้อมโหวตให้แน่นอน

ชาวบ้านเส-ช่วยปากท้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากความชัดเจนเรื่องการ
แจกเงิน 10,000 บาท ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่าง
ดีใจที่จะได้เงินมาช่วยปัญหาปากท้อง เช่น
ชาวบ้านที่มาซื้อของในตลาดสด เทศบาลเมือง
บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ กล่าวว่า เห็นด้วย
กับโครงการดังกล่าว นโยบายทุกนโยบายมี
ประโยชน์กับประชาชนทุกคน การจ่ายเงินมาใช้
ในโครงการไม่ได้เสียหายอะไร ยังต้องใช้
หนี้ด้วยกันเหมือนเดิม เพราะรัฐบาลทุกรัฐบาล

ก็เป็นหนี้มาหมด ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลให้มา
ก็ดี แต่ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยที่จะใช้ยังไง

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านพันลำ หมู่ 2
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ ที่รวมกลุ่มนั่งพูดคุย
อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง พูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า เห็นด้วยกับโครงการนี้ ที่จะช่วยให้
ประชาชนมีเงินใช้สอยจับจ่ายปัญหาเรื่อง
ต่างๆ ส่วนตัวอยากนำเงินไปซื้อไข่ ส่วนคน
ที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของเขา รัฐบาลไม่จ่าย
เป็นเงินสดก็แล้ว บางคนจะนำไปซื้อสิ่ง
ผิดกฎหมาย ชื่อเลข ชื่อเบอร์ ชื่อสุรา ซามา
นายไพศาล เมฆมะดุม เจ้าของอู่รถยนต์
ในจ.ชัยนาท เผยว่า ดีใจมากที่ได้ยินนายกฯ
พูดแบบนี้ ถ้าได้จะเอามาใช้จ่าย มาหมุนใน
ธุรกิจของตัวเอง เพราะเศรษฐกิจตอนนี้บอก
เลยว่า แย่ถึงขีดสุด

ด้านนางจรรยา ภูมน์ส แม่ค้าขายผลไม้
จ.ชัยนาท กล่าวว่า ดีใจจนหูอื้อไม่อยู่ จะให้
เอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พอคนมีเงิน

ก็จะมาซื้อของที่ร้าน เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น
แน่นอน นายกฯทำดีมากที่ทำตามนโยบาย
คอนหาเสียง

นายรังสรรค์ เตือนินทร์ พ่อค้าขายหมูปิ้ง
จ.ชัยนาท กล่าวว่า ดีใจที่นายกฯ ทำเพื่อ
ประชาชน จะได้เอามาซื้อขายธุรกิจ อยาก
ขอบคุณนายกฯ ที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้คอนหา
เสียง คนในตลาดทุกคนดีใจกันทุกคนเพราะจะ
ได้อาเงินมาหมุน มาต่อยอดให้ธุรกิจไปต่อ

คนดีดีใจ-ขอบคุณนายกฯ

นายอนิรุทธิ์ นิยมเดชา พ่อค้าในจ.ยะลา
กล่าวว่า สำหรับคนเงิน 10,000 บาทถือว่า
เยอะ บางเดือนเงินไม่พอใช้ เงินนี้สามารถ
ทำให้ตนทำอะไรได้หลายๆอย่าง สามารถแบ่ง
เบาภาระ ลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นได้มาก อยาก
ขอบคุณ นายกฯที่มีโครงการดีๆแบบนี้
ส่วนนางลาดีปาร์ มะนาหง ชาวจ.ยะลา
กล่าวว่า เราไม่มีอาชีพ เลี้ยงหลานไปวันๆ
แต่ละวัน ไม่มีรายได้เข้ามาเลยนอกจากลูกหยิบ

เปิดเงื่อนไข สิทธิพลวอลเล็ต

คุณสมบัติใครได้บ้าง-ใช้ที่ไหน

- อายุ 16 ปีขึ้นไป
- รายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือน
- มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท
- ต้องใช้ภายในอำเภอ ตามบัตรประชาชน
- ใช้สิทธิใน 6 เดือน
- โอนให้ผู้อื่นไม่ได้
- ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
- ชื่อของอุปโภคบริโภคเท่านั้น
- แลกเป็นเงินสดไม่ได้
- จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

ใช้เงินดิจิทัล ไม่ได้

- ซื้อสินค้าออนไลน์
- ซื้อของที่เป็นอบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่
- ซื้อบัตรกำนัลเงินสด เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี
- ชำระหนี้ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ น้ำมันเชื้อเพลิง
- จ่ายค่าเทอม ค่าเรียน
- ซื้อลอตเตอรี่

ร้านค้าที่ใช้เงินดิจิทัล ได้

- ร้านค้าไม่ต้องจด VAT เพื่อรับเงิน
- ร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษี

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12036

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

Col.Inch: 393.72 Ad Value: 610,266

PRValue (x3): 1,830,798

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจก 1 หมื่น 50 ล.คน เริ่มพค.67 ออกบอนด์ 5 แสนล.

ยื่นให้พอกินพอใช้ ไม่อด ถ้าได้เงินดิจิทัลมาจริงๆก็ดีใจมาก ขอให้ได้จริงอย่าหลอกขายฝันให้ชาวบ้านดีใจเล่นก็แล้วกัน

นางมอีย แซ่สาม แม่ค้าขายของชำในจ.ยะลา กล่าวว่า ถ้าได้จริงก็ดีใจ ทุกวันนี้ขายของยาก ทุกวันนี้แย่มาก ร้านค้าส่วนมากคือใจ ยิ่งไม่เข้าระบบภาษีถือว่าดี ร้านค้าเล็กๆจะจ่ายภาษีอีกก็แย่ไปอีก ควรไปติดภาษีกับเจ้าตัวทั้งหลายดีที่สุด

น.ส.มีระฆะ มุขอ ชาวบ้านจ.ปัตตานี กล่าวว่า ตอนนี้วางแผนแล้วถ้าได้เงินมาจะเอาไปซื้อข้าวสาร ซื้อของกิน และของใช้ในครัว เพื่อจะสามารถกินอยู่ให้ดีกว่านี้ ทุกวันนี้ พอไม่มีข้าวสาร ก็ร้องเรียนไปที่ศูนย์พัฒนาอาชีพ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เขาจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ตลอด ได้เงินมาจะเอามาใช้จ่ายค่าน้ำ ไม่เอาไปทำอะไรอื่นเลย แต่ปัจจัยที่บ้านอย่างเราๆยังมีไม่พอ จะไปคิดเรื่องอื่นคงยาก

หุ้นค้าปลีกดีรับทันที

สำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 10 พ.ย. ปิดที่ 1,389.57 จุด ลดลง -15.40 จุด ลบ 1.10% มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นในรอบหลายเดือนที่ 50,967 ล้านบาท

ภายหลังการแถลงข่าวของนายกฯ ถึงความชัดเจนแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีเงินรวม 5 แสนล้านบาท หุ้นกลุ่มค้าปลีก มีการซื้อขายคึกคัก นำโดย บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ปิดอันดับซบดซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับ 2 ราคาปิดที่ 55.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,348 ล้านบาท รวมถึง หุ้นบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ราคาปิดที่ 64.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,005 ล้านบาท หุ้นบมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ราคาปิดที่ 38.25 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 968.5 ล้านบาท หุ้นบมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ (GLOBAL) ราคาปิดที่ 17.40 บาท เพิ่มขึ้น +0.50 บาท หรือบวก 2.96% มูลค่าการซื้อขาย 478.8 ล้านบาท หุ้นบมจ.โฮมโปรคิกซ์ ฮันเดอร์ (HMPRO) ปิดที่ 12.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 837.98 ล้านบาท

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ว่า จากการที่นายกฯ แถลงรายละเอียดแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต เป็น Positive Surprise วงเงินที่สูงกว่าคาดและมีมาตรการเพิ่มเติม e-Refund ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

จากการซื้อสินค้าและบริการ วงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท ซึ่งจากความชัดเจนที่เกิดขึ้นวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากกว่าคาด (โครงการดิจิทัลวอลเล็ต+e-Refund) น่าจะเป็นบวกต่อกลุ่มการบริโภคในประเทศ ช่วยเพิ่มกำลังซื้อครอบคลุมทุกกลุ่มรายได้

"ใหม่" ชัดเจนดิจิทัลถึงทางตัน

ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล(ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายเศรษฐาแถลงรายละเอียดโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่า ขณะนี้ความชัดเจนเริ่มปรากฏแล้ว แต่เป็นความชัดเจนที่ไม่มีเรื่องแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งนายกฯ เลือกเส้นทางที่ยากที่สุด คือการออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท เพื่อระดมทุนมาแจกในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แม้วันนี้หลักเกณฑ์จะมีการพูดถึงคนที่รายได้ต่ำกว่า 7 หมื่นบาท แต่ท้ายที่สุดอาจไม่มีใครได้เงินจากโครงการนี้เลย เพราะเสี่ยงจัดค่างู้นหมาย จัดรัฐธรรมนูญมาตรา 140 และจัดค่างู้น พ.ร.บ.วินัยการเงิน การคลัง มาตรา 53 ที่ระบุว่า หากใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามงบประมาณปกติ จะทำได้กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น แต่วันนี้ยังไม่มีมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไร

เราไม่ได้อยากกดดันให้มีการร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงที่ต้องแสดงความรับผิดชอบ โดยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้ชัดเจน ว่ารัฐบาลจะออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทได้หรือไม่ โดยไม่ต้องไปดึงมือขององค์กรอิสระที่ไม่เป็นวิถีทางประชาธิปไตยสักเท่าไร

ที่ต้องออกมาพูด เพราะการออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท มีความคลุมเครือจริงๆ เหมือนกับกรณี พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท อย่างชัดเจน ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ คนตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลเลือกทางนี้ เพราะไม่ต้องการให้โครงการนี้สำเร็จ แต่ต้องการให้เข้าทางนักร้องต่างๆ เพื่อหาทางลงให้สวขงวมของโครงการที่มายังทางตันโดยสมบูรณ์แล้ว

เงื่อนไขต่างๆ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนลอยมาจากฟ้าโดยสิ้นเชิง หากติดตามสัดส่วนผู้มีรายได้ 20% บนสุดต้องอยู่ประมาณ 6 หมื่นบาท แต่วันนี้เราไม่รู้ตัวเลข 7 หมื่นบาทมาจากไหน จะตีคน 4 ล้านกว่าคน ได้จริง

หรือไม่ ตนคิดว่ารัฐบาลต้องการตัวเลขกลุ่มๆ ที่ 50 ล้านคน จึงไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมากนัก

นายกฯ เปิดเทศกาลฤดูหนาว

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน Thailand Winter Festivals ก่อนเริ่มงาน ได้เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย(พท.) รองประธานคณะกรรมการซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยนายเศรษฐาสวมสูทสีเข้ม แมกโทสสีเหลือง พร้อมผ้าพันคอข้อมกลม กล่าวกับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่า "วันนี้สวมผ้า พันคอให้เข้ากับธีมงาน Winter นิดหน่อย ผ้าพันคอสีนี้ดังกล่าวคุณเอง แพทองธาร เป็นคนนำมาให้"

นายเศรษฐากล่าวว่า ยินดีที่จะมีงาน Thailand Winter festivals และ colorful Bangkok winter festivals เรายินดีที่หมายที่จะทำให้งานทั้งสองงานเป็นหนึ่งในกลไกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เลือกที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทย เพราะเทศกาล

□ อ่านต่อหน้า 11

● เริ่มพค.67 □ ต่อจากหน้า 10

ที่มีมากกว่า 3,000 งานและกว่า 200 งานที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ทั้งหมดมีความหลากหลายด้านศิลปะ อาหารดนตรี กีฬา และแสงสี รวมถึงงานประจำปีอย่างครบถ้วน

เชื่อว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และยังมีนโยบายอื่นที่จะสนับสนุนจะมีการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบินที่กำลังจะเกิดขึ้นอันดามัน และนโยบายเรื่องวีซ่าฟรีที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง การสร้างพลังอำนาจในการดึงดูด การสร้างวัฒนธรรม มูลค่าทางการเมือง ให้เกิดซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่มีทางลัด ไม่มีสูตรสำเร็จ และไม่มีทางง่ายต้องใช้เวลา กว่าที่เราจะสร้างอีโคซิสเต็มส์ให้แข็งแกร่งทุกอุตสาหกรรม แต่หากไม่เริ่มต้นจะไม่ทางเกิดขึ้น

"รัฐบาลได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง พร้อมระดมทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาร่วมวางแผนเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ไปด้วยกัน วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมิติใหม่ที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่เปิดความฝันของคนไทย ที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น"

นายเศรษฐาภิวัตน์

จุดพลุซอฟต์แวร์ 3 พันงาน

ด้าน น.ส.แพทองธาร ให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่วันนั้น ไปจนถึงสิ้นปีจะมีอีเวนต์เทศกาลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกว่า 3,000 งาน และเทศกาลสำคัญที่จะเกิดขึ้นคือ ประเพณีลอยกระทง ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ทั้ง สุโขทัย แต่ไม่ว่าจะจัดงานที่ไหนก็สวยงามเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลก และเป็นทีภาคภูมิใจของคนไทย ส่วนเทศกาลช่วงปีใหม่จัดงานลานคิ้วควานพร้อมกันทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีเทศกาลอาหาร บันเทิง กีฬา ศิลปะต่างๆ แม้จะเป็นกิจกรรมเดียวกันแต่จัดในที่ที่แตกต่างกัน จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

“งานเทศกาล winter festival จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่ประเทศไทยมากขึ้น ให้คนทั่วโลกตัดสินใจใช้เงินในประเทศไทย และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นฮับคิงนักท่องเที่ยวต่างประเทศ วันนี้รัฐบาลเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการเดินหน้าวัฒนธรรมสร้างซอฟต์แวร์ในทุกด้านให้ประเทศไทยเป็นที่จดจำและมีตัวตนในแผนที่โลกอีกครั้ง” น.ส.แพทองธารกล่าว

น.ส.แพทองธารกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนให้มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยผ่านสื่อประเทศจีนว่า ถ้าท่านมีโอกาสอยากเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่คล้ายกับจีน และเรามีความสัมพันธ์อันดีกันมาช้านาน อีกทั้งประเทศไทยมีความปลอดภัย อาหารอร่อย ทุกคนพร้อมต้อนรับคนจากทุกประเทศ

เมื่อถามว่า งานไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัล จะช่วยผลักดันซอฟต์แวร์อย่างไรบ้าง น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ผลักดันแน่นอนเพราะแต่ละอีเวนต์ แต่ละเทศกาลแฝงไปด้วยอาร์ตที่จะเกิดใหม่มากมาย และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ให้สามารถผลักดันเศรษฐกิจภาพรวมประเทศไทยทุกพื้นที่ได้อย่างแน่นอน

‘อิง’ ปิดดินเนอร์ปูทางนายกฯ

น.ส.แพทองธารกล่าวถึงการร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนายกฯ และหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่ 8 พ.ย. เป็นการปูทางเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนายกฯ ในอนาคตหรือไม่ ทำไมสื่อมองเช่นนั้น ไม่ใช่

คนไปทานข้าวในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่มีเรื่องปูทางนายกฯ อะไรทั้งนั้น และการร่วมทานข้าวไม่มีประเด็นอะไร แต่เป็นการทานข้าวร่วมกันเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นนอกเหนือจากการทำงาน และคนเป็นหัวหน้าพรรคที่ไม่ได้เข้าสภา จึงเป็นโอกาสดีที่ได้เจอทุกท่านและได้ฟังประสบการณ์ที่ทุกท่านผ่านมา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ไล่สะท่อนอะไรให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงการทำงานหรือไม่ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ไม่ได้เน้นอะไร เป็นการพูดคุยสบายๆ ไม่มีประเด็นการเมืองหรือหัวข้ออะไรสำคัญ เหมือนนัดเจอให้เข้าใจแนวทางการทำงานของแต่ละคน

เมื่อถามว่า ประเมินการทำงาน 60 วันของรัฐบาลอย่างไรบ้าง น.ส.แพทองธารกล่าวว่า เป็นผลงานที่เห็นได้ชัดในหลายเรื่อง เช่น นโยบายเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของประชาชน เริ่มไปแล้วในหลายโครงการ และรัฐบาลก็ทำงานเข้มข้นเต็มที่มากขึ้น

‘อ้วน’ ดึงฝ่ายค้านใจเย็นขี้ผลงาน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านว่าการแถลงผลงาน 60 วันของรัฐบาล ไม่มีอะไรใหม่ ไม่เป็นไร เป็นธรรมดา และพยายามจะบอกกับฝ่ายค้านว่า รัฐบาลทำงานสร้างสรรค์ อย่าคิดว่ารัฐบาลทำและเห็นว่าจะมีผลเกิดขึ้นในอนาคต อย่าซีเรียส อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองหมด แต่เมื่อมีความเห็นก็สะท้อนได้ รัฐบาลจะได้เป็นกระจกสะท้อนตัวเองด้วยว่าทำอะไรไปแล้วเขายังไม่เข้าใจ หน้าที่รัฐบาล ก็ทำให้เกิดความเข้าใจ

ขณะนี้ทุกอย่างได้เริ่มต้นหมดแล้ว ที่วางไว้จริงๆ คือช่วง 100 วันแรก ที่จะปรากฏผลงาน แต่นายกฯ ต้องการชี้แจง 30 วัน 60 วัน เพื่อจะได้เห็นว่ามีความคืบหน้าในการทำงานอะไรบ้าง ชื่อว่าช่วง 90 วัน และ 100 วัน จะเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น อย่าเพิ่งวิจารณ์ เช่นกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำอะไรหลายอย่าง แต่ยังไม่ได้อามาพูดออกสื่อ เช่น แก้ปัญหาสินค้าราคาแพง การบุกตลาดเชิงรุก ไปมณฑลต่างๆ และเลิกออฟเรื่องการค้าส่งออก

วันนี้รัฐบาลทำงานหนักมากอยู่แล้ว นายกฯ บุกทุกด้าน และวันที่ 21 พ.ย. จะเป็นการรวมทีมระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เอกอัครราชทูต และ

ทูตพาณิชย์ทั่วโลก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะประชุมที่กรุงเทพฯ กำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกัน เพื่อรุกตลาดต่างประเทศ

รอ 100 วันชัดเจนมากขึ้น

การทำงานได้วางรูปแบบไว้และเคลียร์เรื่องต่างๆ ผลจึงยังไม่เกิด ขอให้อดใจรอ 100 วัน จะแสดงว่ามีอะไรบ้างที่เกิดเป็นรูปธรรม เรื่องไหนที่เริ่มต้นแล้วและจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เรื่องไหนที่สำเร็จในขั้นต้นแล้วใจเย็นๆ รอ จะเห็นภาพชัดเจนขึ้น ขออย่าว่าทุกอย่างเริ่มต้นแล้ว ขอให้รอดูกัน รัฐบาลมีโอกาส 4 ปี ก่อๆ ดูไป ถ้า 4 ปีก็ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลย มาเสวยอำนาจ เสวยสุขอย่างเดียววงวนน้ำก็พร้อมให้ประชาชนพิจารณา แต่เชื่อว่าทุกอย่างจะค่อยๆ ปรากฏให้เห็นผล

ผู้สื่อข่าวถามว่านายกฯ ควรกระจายงานให้คนอื่นเป็นเจ้าภาพหลักดูแล เช่น เรื่องกฎหมาย เศรษฐกิจ ความมั่นคง ไม่ต้องดูแลหรือพูดเองทุกเรื่องหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่ใช่ นายกฯ แต่งงานทำคนเดียวทุกเรื่อง เวลานี้งานที่นายกฯ แบ่งให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เต็มไปหมดทุกเรื่อง ผู้ที่รับมอบก็หนักพอสมควร ทุกอย่างอยู่ในขั้นเตรียมการ เราเข้ามาในช่วงที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจภายในที่สะสม ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองและวิกฤตการณ์ของโลก เช่น วิกฤตการณ์การเงินที่ฟัดขึ้นดอกเบี้ย เราจึงต้องเร่งทำงาน และเป็นข้อดีที่นายกฯ ลงรายละเอียดทั้งหมดและสั่งทุกเรื่อง แต่ไม่ใช่แต่งงานไปทำ

เวลานี้กรมมี 35 คน อนาคตจะมี 50 คน 100 คนด้วยซ้ำเพราะงานหนัก แต่ไม่หวั่นพร้อมสู้ โดยมีนายกฯ เป็นธงนำให้ลงพื้นที่ต่างๆ การที่นายกฯ ออกต่างจังหวัดคลอได้ เรียนรู้และเข้าใจ และทราบปัญหาแท้จริง เพราะเจอทั้งเกษตรกร และกลุ่มต่างๆ และกำชับว่าไม่ต้องตามไป ใครมีงานที่เกี่ยวข้องก็ไป ใครไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องไป ให้ทำงานของตัวเอง เมื่อถามว่ามั่นใจว่ารัฐบาลจะสอบผ่านหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า มั่นใจแน่นอน เราตั้งใจ 100% เอาความรู้และประสบการณ์เรามีความสามารถ ส่วนจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจประชาชนจะเป็นคนตอบ

ก.เกษตรฯเป็นรูปธรรม 15 ธ.ค.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯและ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12036

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

Col.Inch: 393.72 Ad Value: 610,266

PRValue (x3): 1,830,798

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจก 1 หมื่น 50 ล.คน เริ่มพค.67 ออกบอนด์ 5 แสนล.

สหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กรณีเป็น 1 ใน 3 รัฐมนตรีที่พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ให้สอบผ่านผลงาน 60 วันว่า ยืนยันการทำงานในส่วน of กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีวันหยุดในเรื่องการลงพื้นที่ เพื่อนำปัญหาของประชาชน ด้านการเกษตร มาศึกษาและแก้ปัญหาเป็นนโยบาย ซึ่งได้สั่งการไปยังปลัดกระทรวง รวมทั้งอธิบดีทุกกรมของกระทรวง จะต้องทำงานแบบบูรณาการผลงาน เพราะ 60 วันที่ผ่านมา เป็นกรอบการทำงานโดยมีการวางแผน เพื่อเข้าสู่การปฏิบัติ หลังวันที่ 15 ธ.ค.นี้ในหลายเรื่อง และหลังวันที่ 15 ม.ค. 2567 จะเดินหน้าแจกโฉนดที่ดินให้ประชาชนที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรรวมทั้งการช่วยเหลือแรงงานภายในอิสราเอลที่เดินทางกลับมา

นอกจากนี้ เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรและการระบายสินค้า ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นตนจะเริ่มทำงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ในการระบายสินค้า มองว่าการลด

ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เป็นเรื่องที่สำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะเห็นเป็นรูปธรรมหลัง 15 ธ.ค.นี้

“การทำงานร่วมกันของรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรฯ ไม่มีปัญหา ผมได้เชิญรัฐมนตรีช่วยทั้ง 2 คน มาพูดคุยกรอบการทำงานว่าต้องทำงานอย่างไรภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่รัฐมนตรีบางคนเป็นรัฐมนตรีใหม่อาจจะยังไม่ทราบกรอบการทำงาน แต่ตอนนี้เข้าใจกันหมดแล้ว ผมได้มอบงานให้แต่ละคนไปทำงานให้เต็มที่ ซึ่งจะมีการประเมินการทำงานหรือ KPI เป็นไตรมาส” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

‘จรินทร์’ อดรัฐบาลสอบตก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ศส.บัญชีรายชื่อ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการแสดงผลงาน 2 เดือนของรัฐบาลว่า มีความคาดหวังเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่า จะเป็นเรื่องการตั้งโต๊ะแถลงผลงานและเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถาม แต่พอเอาเข้าจริงกลายเป็นแค่ฉายภาพ คนเดียวนั่งอัดแปลตามตอบ

กับพิธีกรออกทีวีแล้วมาเปิดให้ประชาชนดู และถ้าคิดตามโดยละเอียด จะพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ ชิงวันเขียนอยู่กับการบอกว่าคิดจะทำอะไร เหมือนการแถลงนโยบายภาค 2

ส่วนการลดรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเอาเงินภาษีประชาชนมาลดหย่อนการลดราคาให้ประชาชน เหมือนแก่เอาอัฐยายมาซื้อขนมขาย หลายเรื่องยังแค่ตั้งกรรมการศึกษา ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงที่จะเอาออกมาแสดงได้ว่าเป็นอย่างไร แม้แต่เรื่องเกษตรกรก็ไม่มีอะไรใหม่ แอมเกษตรกรยังได้น้อยกว่าเดิม

“หากจะให้คะแนน ผมคงไม่ให้ประชาชนเป็นผู้ให้ ส่วนผมในฐานะฝ่ายค้านขอทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนต่อไป ส่วนเรื่องสอบได้สอบตก อย่างน้อย 2 เดือนที่ผ่านมา แค่เรื่องที่จะประกาศชิงชิงว่าจะทำหลักนิติธรรมให้เข้มแข็ง เฉพาะเรื่องนักโทษสองมาตรฐาน ก็สอบตกแล้ว” นายจรินทร์กล่าว

ก้าวไกลจับตา 5 โจทย์ใหญ่

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ศส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า การแสดงผลงาน



🏠 **นายกฯ พบสื่อ** - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี นายพริษฐ์ วัชรสินธุ นายปาน ประธาน มติชน น.ส.ปานบัว ปานาน กรรมการผู้จัดการมติชน พร้อมด้วยผู้บริหารมติชน ข่าวสด ที่อาคารมติชน เมื่อวันที่ 10 พ.ย.

รัฐบาลในช่วง 60 วันแรก เรายังคงไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่าง “เป็นระบบ” และอย่าง “ยั่งยืน” ตามที่ประชาชนคาดหวังได้จริงหรือไม่ ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะทำได้หรือไม่พยายามทำ เพียงแค่ 60 วันที่ผ่านมา อาจยังพิสูจน์อะไรได้ยาก เนื่องจากบทพิสูจน์ที่แท้จริงน่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า (ธ.ค.2566-พ.ค.2567) ที่อยากชวนประชาชนทุกคนร่วมกันจับตามอง

1.มาตรการ “quick wins” ของรัฐบาล ที่เป็นการลดค่าครองชีพ จะถูกพิสูจน์ว่ามีความยั่งยืนหรือไม่ 2.นโยบายเรือธงที่เดิมพันสูง อย่าง “เงินดิจิทัล 10,000 บาท” จะเริ่มดำเนินการและเริ่มเห็นผลลัพธ์เบื้องต้น 3.นโยบายหลักด้านการเมือง จะเจอ “เส้นตาย” ที่ทำให้เห็นการตัดสินใจของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ ภายใน ม.ค.2567 รัฐบาลต้องมีข้อสรุปจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางประชามติฯ ว่าจะเดินหน้าเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไร ส่วนเรื่องเกณฑ์ทหาร ภายใน ธ.ค.2567 จะเห็นเจตจำนงของรัฐบาลในการลดหรือเลิกการเกณฑ์ทหาร

4.กฎหมายกว่า 30 ฉบับที่พรรคก้าวไกล เสนอ จะเรียงกันเข้าสภา มาเป็น “คลื่น” ที่ทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจว่าจะมีจุดยืนอย่างไร 5.ปฏิทินการเมืองจะมีหมุดหมายสำคัญหลายเหตุการณ์ ที่เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพและความเป็นเอกภาพระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 ในสภา ช่วง ม.ค.-เม.ย.2567 ภายใต้เงื่อนไขว่างบประมาณจำนวนมากต้องนำไปกับนโยบาย “เงินดิจิทัล 10,000 บาท” ของพรรคแกนนำ เหตุการณ์ที่สองคือการเปิดอภิปรายทั่วไป

โดยฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะปฏิบัติตามมาตรา 152 ที่เป็นการซักถาม-เสนอแนะ หรือตามมาตรา 151 ที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนปิดปีแรกของการประชุมสภา หรือ เม.ย.2567 และจะเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ และเหตุการณ์ที่สามคือการหมดอายุลงของบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 ในเดือน พ.ค.2567 รวมถึงอำนาจ สว. ในการเลือกนายกฯ ตามมาตรา 272 จะทำให้เงื่อนไขสำคัญที่พรรคแกนนำเคยอ้างว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องรวมตัวกับพรรคอื่นที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง หรือ จุดยืนทางนโยบายที่แตกต่างกันในอดีต หายจากสมการ

พท.ไม่รับ ‘สส.แฉ-ปู้ด’

นายคนุร ปลูกพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ โยนกพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีพรรคก้าวไกล มีมติขับนายวุฒิพงศ์ ทองเหลา หรือ แฉ สส.ปราจีนบุรี และนายไชยามพวาน มั่นเพชรจิตรต์ หรือปู้ด สส.กทม. ออกจากพรรคกรณีถูกกล่าวหาทางเพศ ซึ่งต้องสังกัดพรรคใหม่ ภายใน 30 วันเพื่อรักษาสถานะภาพสส.ว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ แต่คงไม่รับเข้าพรรค เนื่องจากข้อกล่าวหาที่สส.ทั้ง 2 คนถูกขับออกนั้นค่อนข้างร้ายแรง และคงมีพรรคเล็กๆ ที่เปิดโอกาสรับ

ในพื้นที่ กทม.เรามีอดีตผู้สมัครที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งยังลงพื้นที่อยู่ หากนายไชยามพวาน ไม่สามารถหาสังกัดพรรคใหม่ได้ทันภายในระยะเวลา 30 วัน จะต้องมีพรรคตั้งใหม่ในพื้นที่ กทม.ใหม่ ซึ่งเราพร้อมในการเลือกตั้งใหม่ ส่วนพื้นที่ จ.ปราจีนบุรีอยู่ในการดูแลของนายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ ลุยคิกออฟฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด (Kick Off) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมราจิกเซฟติซิเมีย และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 โดยมี นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย นายสุริยะ กวางษ์กลาง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ปศุสัตว์อำเภอ จาราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักศึกษา อาสาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าร่วม ที่ศาลาหมู่บ้านโคกมะขาม หมู่ 1 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการบือ แพะ

และได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมราจิกเซฟติซิเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคและความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกัน และลดปัญหาการเกิดโรคระบาดได้ในที่สุด โดยมีการให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การมอบวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ แก่อาสาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรค

เฮโมราจิกเซฟติซิเมีย และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ด้วยกรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมราจิกเซฟติซิเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566-ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ เพื่อยอมรับบริการฉีดวัคซีนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้เคียง ร่วมกับปศุสัตว์เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สหกรณ์ ศูนย์รับน้ำนม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ฉีดวัคซีนกันโรค : นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด (Kick Off) โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมราจิกเซฟติซิเมีย และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ปี 2567 ที่ศาลาหมู่บ้านโคกมะขาม หมู่ 1 ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์